

ที่พิเศษ / ๒๕๕๑



๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

กรมประมงสัตว์น้ำ

รับที่ 17290

วัดคอยเฉลิมพระเกียรติฯ 124.057

บ้านน้ำแคว ตำบลน้ำแคว 143

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๕๒๑๕๐

เรื่อง: ขอบความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโครงการสร้างแท้งกักเก็บน้ำและถังรองรับน้ำฝน

๑) เจริญพร ท่านอธิบดี (กรมประมงสัตว์น้ำ)

เนื่องด้วย ทางวัดคอยเฉลิมพระเกียรติวามาราม ขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม น้ำใช้ เป็นอย่างมาก ซึ่งทางวัดตั้งอยู่ในที่ชนบทพระกัณคาล บนภูเขาที่สูง หางไกลจากหมู่บ้านและความเจริญ จึงประสบกับปัญหาในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ ในทุกๆปี เป็นปัญหาหลักๆ ที่ทางวัดพบปล่อยครั้งมากที่สุด ทางวัดเองก็ไม่มีแท้งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และถังรองรับน้ำฝนเอาไว้ดื่มจิบ น้ำที่ใช้นี้ปัจจุบันนี้ต้องสูบขึ้นมาจากบ่อน้ำข้างล่างซึ่งอยู่ห่างไกลมากต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่มีแรงดันสูงถึงจะสามารถดันน้ำขึ้นมาใช้ได้ ขณะนี้ทางวัดจึงกำลังรวบรวมจดปัจจัยเพื่อสร้างแท้งกักเก็บน้ำที่สูบขึ้นมาจากบ่อน้ำข้างล่าง เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง พร้อมกันนี้ยังรวบรวมจดปัจจัยเพื่อนำไปซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาน ความจุ 2,000 ลิตร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ดื่มจิบ และคอยบริการประชาชนที่มาทำบุญกันในงานวัด ได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภคกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ทางวัดเองก็ไม่มีรายได้อะไรที่จะนำเงินมาก่อสร้างหรือจัดซื้ออุปกรณ์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ตลอดจนปัจจัยเพียงเล็กน้อยของท่านเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ พุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่ากาลชุนน้ำบ่อ ก่อศาลานั้น จะได้รับอานิสงส์มากมายมหาศาล ทางวัดจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยบริจาคจดปัจจัยในการร่วมกันสร้างแท้งกักเก็บน้ำและถังรองรับน้ำฝนเอาไว้ใช้และดื่มจิบและจึงจะได้คอยบริการประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่

ดังนั้น ทางวัดและคณะกรรมการ พร้อมด้วยชาวบ้าน จึงได้ปรึกษารื้อกันจัดโครงการหาผ้าป่าเพื่อรวบรวมจดปัจจัยสมทบทุนสร้างแท้งกักเก็บน้ำและถังรองรับน้ำฝนใช้ประจำวัด ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ และใช้ในการก่อสร้าง แท้งกักเก็บน้ำ และถังรองรับน้ำฝนดังกล่าวมานี้ ทางวัดเองก็ยังมีไม่มากพอ ยังขาดอยู่อีกจำนวนมาก จึงยังไม่มีปัจจัยที่จะลงทุนสร้าง ตอนนี้กำลังรวบรวมจดปัจจัยเพื่อดำเนินการก่อสร้างอยู่ จึงเจริญพรมายังท่านผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในการสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างแท้งกักเก็บน้ำ และถังรองรับน้ำฝน ถวายแด่ทางวัด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้บังเกิดแก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์ในการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลของท่านในการครั้งนี้ด้วย เป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าการสร้าง โบสถ์ หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ แต่ประการใด

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านที่ร่วมบริจาคในการครั้งนี้จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยอย่าได้มีโรคและภัยอันตรายใด ๆ มาเบียดเบียนท่านและครอบครัว ให้มีแต่ความเจริญในหน้าที่การงานทุก ๆ ท่านเทอญ.

๒) ที่ นร 0201.01/ว. 1857
เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

เจริญพร
(Signature)
(พระครูวินัยธรเสาร์ จุกกวโร)
เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลน้ำแคว

(นายเสมอ นิมฺมิจิน)
หมายเหตุ สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบริจาคกับทางวัด สามารถจัดเป็นคณะผ้าป่าดินทางมาบริจาคด้วยตนเองได้ที่วัดคอยเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาได้ สามารถร่วมบริจาคเป็นธนาคัตหรือตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ในนามของ พระครูวินัยธรเสาร์ จุกกวโร วัดคอยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้ำแคว ตำบลน้ำแคว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๕๒๑๕๐ หรือหมายเลขบัญชีวัด (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 633-2-90417-7) หรือสอบถามได้ที่เบอร์ ๐๘๕๘๖๑๓๗๘๒